



เอกสารข่าวด้านต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๖/๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๔-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๖/๓๑๔๔ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nrd@parliament.go.th

ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ประมวลข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น

- นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางเยือนมองโกเลีย

ญี่ปุ่น : นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเดินทางเยือนมองโกเลีย (วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและภริยาเดินทางเยือนมองโกเลีย ๑ วัน โดยได้รับการเชิญจากประธานาธิบดีมองโกเลีย โดยการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางเยือนมองโกเลียเป็นครั้งที่ ๒ และเป็นครั้งที่ ๕ สำหรับการเดินทางเยือนของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ได้เดินทางเยือนมองโกเลียตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๓

ทั้งนี้ ระหว่างการเยือนมองโกเลียนายอาเบะมีกำหนดการเข้าพบกับนายซัคเคีย แอลเบลดอร์จ (Tsakhia Elbegdorj) ประธานาธิบดีมองโกเลีย นายชิมัดอิน ไชคานบิลีก (Chimediin Saikhnbileg) นายกรัฐมนตรีมองโกเลีย และนาย Zandaakhuu Enkhbold ประธานรัฐสภามองโกเลียในการเดินทางเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะด้านหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาระหว่างมองโกเลียและญี่ปุ่น

ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) ระหว่างมองโกเลียและญี่ปุ่นเพื่อสร้างระบบรางรถไฟจากเหมืองถ่านหินในทะเลทราย Gobi ของมองโกเลีย ทั้งนี้ ได้ลงนามในช่วงเวลาที่นายชินโซ อาเบะ เดินทางเยือนมองโกเลียเพียง ๔ ชั่วโมง

ด้านนาย Lundeg Purevsuren รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย ระบุว่า ในปลายเดือนธันวาคมปีนี้ ญี่ปุ่นจะศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างระบบรางรถไฟ ๔๕๕ กิโลเมตร จากเหมืองถ่านหินในทะเลทราย Gobi ของมองโกเลียไปยังเมือง Sainshand

อย่างไรก็ดี ในช่วงเวลาที่นายอาเบะเดินทางเยือนมองโกเลียซึ่งมองโกเลียถือว่าเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล ทั้งสองฝ่ายได้มีความพึงพอใจต่อความร่วมมือในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศ อาทิ ด้านการเมือง สังคม และพื้นที่เศรษฐกิจ และได้เจรจาหารือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือภาคเอกชน การลงทุน และการพัฒนาด้านการค้าและเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

ด้านนาย Zandaakhuu Enkhbold ประธานรัฐสภามองโกเลีย กล่าวว่า มองโกเลียได้ให้ความสนใจในการลงทุนและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีของญี่ปุ่น และปรารถนาให้ญี่ปุ่นแนะนำเรื่ององค์ความรู้และวิธีการให้กับมองโกเลีย

นอกจากนี้ ประธานรัฐสภามองโกเลียกล่าวว่า มองโกเลียต้องการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปยังญี่ปุ่นโดยการผลิตที่เชื่อมโยงในระบบภูมิภาคและส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงภายใต้กรอบความร่วมมือข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจญี่ปุ่น-มองโกเลีย ซึ่งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก่อนหน้านี้

ที่มา : <http://www.informongolia.com/ct/ci/9874> วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

: <http://www.china.org.cn/jworld> วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

: สำนักข่าวซินหัว Xinhua News Agency (Eng) วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

: www.cia.gov

: www.eastasiawatch.in.th

: www.wikipedia.org

นางสาวธูดาร่า มุสิกโปดก
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘